
Komið þið sæl !

Geri mér grein fyrir því að við erum alltof sein með þessa umsögn en ég sendi hana samt í þeirri von 
að hún rati til þeirra sem hana þurfa að sjá.

Umsögn um frumvarp til laga um grunnskóla, 675. mál.

Bæjarráð getur ekki að óbreyttu samþykkt að rekstur frístundaheimila verði gerður að skyldu með 
lögum. Sá slíkt vilji löggjafans verður að ræða með hvaða hætti slíkt verður framkvæmt og þá hvernig 
ríkisvaldið hefur hugsað sér að koma að fjármögnum þeirrar starfsemi. Þrátt fyrir að sveitarfélög 
velflest reki í  dag frístundaheimili þá er það gert án þess að um lagaskyldu sé að ræða en það er 
gríðarlegur eðlismunur á þessu tvennu. Boðaðar leiðbeinandi reglur um aðbúnað og aðstöðu þurfa 
einnig að skoðast með tilliti til þess kostnaðar sem a f þeim getur leitt fyrir sveitarfélögin.

Þessi afgreiðsla bæjarráðs tilkynnist hér með.
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